



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล  
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป, ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ฯ ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าสอบ	ผลคะแนนสอบ (๒๐๐ คะแนน)			รวม คะแนน (๒๐๐)	ลำดับที่ได้
		ความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก) (๕๐ คะแนน)	ความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (๕๐ คะแนน)	สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)		
	<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>					
	<u>ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก</u>					
๑	นางสาวศิรินทิพย์ ศรีวงษ์	๔๓	๔๙	๘๔.๗๕	๑๗๖.๗๕	ลำดับ ๑

การบรรจุแต่งตั้ง

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จะเรียกผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้รับการแจ้งมติจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม) ให้ความเห็นชอบ โดยจะทำการหนังสือเรียกตัวให้ผู้ที่ยังสอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัว พร้อมกำหนด วัน เวลา ให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งหากผู้ที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จะเรียกผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในลำดับถัดไปมาบรรจุและแต่งตั้งแทน

๒. ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ ๑ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ให้ความเห็นชอบ

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้จากผู้มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับและให้บัญชีไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

  
( นายกิตติศักดิ์ พร้อมจิตต์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล